

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 191/UBND-NC

Thuận An, ngày 04 tháng 7 năm 2018

V/v tăng cường quán triệt và
triển khai thực hiện nghiêm
Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016
của Thủ tướng Chính phủ

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TX. THUẬN AN

Số: 1602
Ngày: 4/7/2018
Chuyên: Luật
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành; đoàn thể thị xã;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 2218/UBND-NC ngày 24/5/2018 của Sở Nội vụ về việc tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và thực hiện. Để tăng cường thực hiện nghiêm các chỉ thị trên, UBND thị xã đề nghị các ngành đoàn thể, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 30/5/2016 của Thị ủy Thuận An, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 03/11/2016 của UBND thị xã về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lề lối làm việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Thuận An. Tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Chủ động rà soát, bổ sung hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây những phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp; không sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc

lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không được tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

2. Giao Phòng Văn hóa, thông tin-Thể thao, Đài truyền thanh thị xã tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục để đăng tải, đưa tin phản ánh kịp thời tình hình kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 24/CT-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 03/11/2016 của UBND thị xã; góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật.

3. Giao Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị địa phương. Chủ động tham mưu UBND thị xã giải pháp xử lý cụ thể, phù hợp đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND thị xã, tình hình kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên. /

Nơi nhận:

- TTTU;TTHĐND;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- Lưu:VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Huyện Thị Thanh Phương